



Title :	มฟล. ประชุมนิเทศน์ักศึกษาใหม่ นื่องใหม่ประทับใจการดูแลจากมหาวิทยาลัย
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์สุโขทัย ๒๕๕๖ ๑๑
Date :	สุโขทัย ๓.๘.๕๖

# มฟล.ประชุมนิเทศน์ักศึกษาใหม่ นื่องใหม่ประทับใจการดูแลจากมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) จัดพิธีปฐมนิเทศน์ักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยในปีนี้มีนักศึกษาจำนวน 3,180 คน จึงแบ่งการประชุมนิเทศน์ักศึกษาเป็น 2 รอบในช่วงเช้าและบ่าย ซึ่งการประชุมนิเทศน์ักศึกษานี้ มฟล.ได้จัดให้หน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ส่วนทะเบียนและประมวลผล งานบริการการรักษายาบาล โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง มาให้ข้อมูลต่างๆ ที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมฟล. กล่าวในการประชุมนิเทศน์ักศึกษาว่า มฟล.ได้รับพระราชทานนาม “แม่ฟ้าหลวง” ตามพระราชสมัญญานามของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่เป็นมหาวิทยาลัยในพระนาม และมฟล. เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่โชคดีที่ได้รับพระราชทานนาม นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ดังนั้นการเป็นนัักศึกษา มฟล. จะต้องทำตัวให้สง่างาม มีกรวางตัวที่ดี แต่งกายดี พุดจาดี ถ้าเริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นเป็นนัักศึกษา ก็จะส่งผลให้เป็นคนที่ดีสง่างาม เมื่อจบออกไปทำงานก็จะได้รับการยอมรับจากนายจ้างและสังคม สร้างความภาคภูมิใจให้กับอาจารย์และมหาวิทยาลัย

“สิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิต คือ การรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก สิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี ซึ่งถ้ารู้ว่าไม่ดีก็จงอย่าทำ ก็ขอให้ระลึกถึงพ่อ-แม่ ซึ่งในวันที่ทุกคนมารายงานตัวมีพ่อ-แม่-ผู้ปกครอง มาส่งด้วยความหวังและความห่วงใย อยากจะเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้นเมื่อคิดจะทำสิ่งไม่ดีก็ขอให้มีความยั้งคิดในการทำเพราะอาจทำให้พ่อ-แม่ เสียใจและผิดหวัง วันนี้ นัักศึกษาได้เข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พบเพื่อนใหม่ อาจารย์ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ ระบบการเรียนใหม่ ทุกสิ่งทุก



ขนาดของชาติ ดังนั้น สิ่งที่นัักศึกษาทุกคนควรปฏิบัติ ในระยะเวลา 4 ปี ที่ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือการแสวงหาความรู้ หาประสบการณ์ชีวิต รู้จักฝึกฝนตนเองให้พร้อมทำงานและสร้างนิสัยที่ดี โดยวางกรอบชีวิตให้ถูกทาง และขออย่าท้อถอยต่อความยากลำบาก และที่สำคัญอย่าหยุดนิ่งในการหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวเองอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะก้าวทันสังคมและยุคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ด้านนื่องใหม่อย่าง “บีม” น.ส.พรชนก เผือกโพธิ์แก้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า การเลือกมาเรียนที่มฟล.นั้นเป็นความตั้งใจอย่างที่สุด โดยเลือกที่จะสมัครตั้งแต่รอบรับตรงทั่วประเทศในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพราะคิดว่าการเรียนด้านคอมพิวเตอร์นั้นเปิดโอกาสในการทำงานค่อนข้างมาก และที่เลือกมฟล.เป็นที่เรียนนั้นเพราะเป็น

ระลึกถึงพ่อ-แม่ ซึ่งในวันที่ทุกคนมารายงานตัวมีพ่อ-แม่-ผู้ปกครอง มาส่งด้วยความหวังและความห่วงใย อยากจะเห็นลูกหลานประสบความสำเร็จในการเรียน ดังนั้นเมื่อคิดจะทำสิ่งไม่ดีก็ขอให้มีความยังคิดในการทำเพราะอาจทำให้พ่อ-แม่ เสียใจและผิดหวัง วันนี้ นักศึกษาได้เข้ามาใช้ชีวิตใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พบเพื่อนใหม่ อาจารย์ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ ระบบการเรียนใหม่ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้นักศึกษาจะต้องปรับตัวให้ได้ ถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องใช้ทางเลือกใหม่ คือการแก้ไขปรับปรุงตัวเองหรือการที่ต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยเพราะเกียจคร้านและปรับตัวเองไม่ได้

อธิการบดี กล่าวต่อว่า มฟล.สนับสนุนให้มีการรับน้อง เนื่องจากเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมฟล.ยึดถือระบบ SOTUS คืออาวูโส-วินัย-ประเพณี-สามัคคี-น้ำใจ ซึ่งมาจากคำว่า S: Seniority รู้จักความมีอาวุโส เคารพรุ่นพี่ รุ่นน้อง O: Order ฝึกฝนให้มีระเบียบวินัย T: Tradition รักษาวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีของมหาวิทยาลัย U: Unity ความสามัคคีกลมเกลียวกัน และ S: Spirit ความมีน้ำใจ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าระบบนี้ทำให้เกิดผลดีกับนักศึกษา แม้ว่าในขณะที่ปฏิบัติอาจจะไม่ได้รับความพอใจ ไม่มีความสุข แต่เมื่อผ่านพ้นไปก็จะเข้าใจและก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่มหาวิทยาลัยคาดหวังจากนักศึกษา มฟล. คือ ความมีระเบียบวินัยความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ความเป็นผู้รู้ดี รู้ชั่ว เป็นคนดี เป็นผู้มีความรักในสถาบัน เชื่อฟังคำสั่งสอน เคารพกฎเกณฑ์ของสังคม เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มใจ รู้จักพัฒนาตนเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด และที่สำคัญ คือการเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญูรู้คุณคน

และสิ่งที่สังคมคาดหวังจากนักศึกษาทุกคนก็คือ การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิชาการและวิชาชีพ เป็นชุมชนปัญญาของชุมชนและประเทศชาติ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง เป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน และเป็นกำลังพล

ด้านน้องใหม่อย่าง "บีม" น.ส.พรชนก เผือกโพธิ์แก้ว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า การเลือกมาเรียนที่มฟล.นั้นเป็นความตั้งใจอย่างที่สุด โดยเลือกที่จะสมัครตั้งแต่รอบรับตรงทั่วประเทศในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพราะคิดว่าการเรียนด้านคอมพิวเตอร์นั้นเปิดโอกาสในการทำงานค่อนข้างมาก และที่เลือกมฟล.เป็นที่เรียนนั้นเพราะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่มีค่าเล่าเรียนที่ถูกมากถ้าเทียบกับการเรียนแผนกอินเตอร์ของที่อื่นส่วนตัวแล้วชอบบรรยากาศของมฟล.เป็นอย่างมาก เหมาะกับการเรียนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ถ้าเราเรียนที่กทม. เราจะต้องรีบตื่นแต่เช้าเพื่อมาเรียนและต้องเจอกับปัญหาการจราจร ผู้คน สิ่งแวดล้อมที่อาจจะรบกวนการเรียนได้ สิ่งที่น่าประทับใจเป็นอย่างแรกเมื่อมาถึงคือการที่มีรุ่นพี่มาช่วยขนสัมภาระจากรถไปส่งถึงห้องนอนแรกตกใจว่าคืออะไรแล้วทำไมไม่ต้องทำให้ขนาดนี้ ซึ่งเราได้คำตอบว่าเพราะที่นี้สอนให้คนเป็นคนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น จึงทำให้รุ่นพี่มาช่วยเหลือดูแลน้อง ๆ

"นุช" น.ส.บุญยานุช กาญจนานนท์ สำนักวิชานิติศาสตร์ เปิดใจว่า นุชมาจากโรงเรียนอินเตอร์ที่ชลบุรี เข้ามาศึกษาโดยระบบนักศึกษาไทยที่เรียนหลักสูตรนานาชาติมา ที่เลือกเรียนที่มฟล. เพราะมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษาของที่นี่ไม่ได้แพ้ที่ใดเลย รวมทั้งมีบรรยากาศร่มรื่น สงบ สิ่งแวดล้อมดีมาก ๆ และที่เลือกเรียนนิติศาสตร์เพราะมีความสนใจในเรื่องของกฎหมาย แม้ว่าการเรียนวิชากฎหมายจะเป็นภาษาไทยซึ่งนุชเองยังไม่ถนัดเท่าไรนักเพราะเรียนในโรงเรียนนานาชาติมาตลอด แต่คิดว่าการเรียนทุกอย่างจะต้องมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ มาอยู่เสมอ ถ้าเราไม่เรียนรู้อะไรก็จะสู้จะชนะไม่ได้เราก็จะไม่ก้าวไปข้างหน้า และการมาอยู่หอพักใหม่มหาวิทยาลัยถือว่านุชโชคดีมากที่ได้เพื่อน ๆ ร่วมห้องที่น่ารักทุกคน แม้ว่าช่วงแรก ๆ จะต้องปรับตัวให้คุ้นเคยกับการอยู่ร่วมห้องกับผู้อื่น การเรียนรู้นิสัยของเพื่อน ๆ ถึงตอนนี้ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าพวกเราเข้ากันได้ดีแล้วค่ะ